

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สต็อกปาล์มน้ำมันพื้วิกฤติ ประกาศยุตินำเข้า - สศก.ชี้จ่อออกตลาดเพียบ
๒. เกษตรกรรับเคราะห์ วิกฤติภัยแล้งซ้ำราคาพืชผลตกต่ำ
๓. ไทยเจรจาผันน้ำโขง
๔. สภาเกษตรกรแห่งชาติกระทรวงเกษตรฯร่วมแก้ปัญหาใน ๔ ประเด็น
๕. อำนวนยวิ้งสุ้ฟัด ราคาขายรบบ.บักตู่
๖. เกษตรฯเดินหน้า ๒๒๖ โครงการสร้างอาชีพรับมือปัญหาภัยแล้ง
๗. แจกอีกตำบลละล้าน จ้างงานแก้แล้งดีเดย์เมษายนี้
๘. คลอด ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาลุยวาระชาติเกษตรอินทรีย์
๙. เกาะข่าวเกษตร
๑๐. ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ
๑๑. กนอ.ศึกษาตั้งรับเบอร์ชิตี
๑๒. สกย.บ้านน้ำผุดแนะชาวสวนทำยางแผ่น แก้ปัญหาโรงงานกดราคา
๑๓. เกษตรบูรณาการ: ปลุกอ้อยแทนข้าวระวังปัญหาหายว
๑๔. หลังสุ้ฟ้าหน้าสู้ดิน: เร่งน้ำย่างก่อนโค่น

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
ข่าวสด  
เดลินิวส์  
ประชาชาติธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
มติชน  
ข่าวสด  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# สต็อก‘ปาล์มน้ำมัน’ฟื้นวิกฤติ

## ประกาศยุตินำเข้า-สศก.ชี้จ่อออกตลาดเพียบ

นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 2558 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 12.57 ล้านตัน ซึ่งจากการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่า ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม และจะมีปริมาณมากสุดในเดือนเมษายนต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม ประกอบกับกรมการค้าภายในมีการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์พบว่า มีปริมาณ 123,947 ตัน เมื่อรวมกับปริมาณน้ำมันปาล์มที่จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมอีกประมาณ 151,137 ตัน ทำให้ผลผลิต

น้ำมันปาล์มดิบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 275,084 ตัน โดยเมื่อหักปริมาณการบริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรม 80,000 ตัน ใช้ผลิตพลังงานทดแทน 35,000 ตัน และส่งออก 5,000 ตันแล้ว สิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 149,415 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าจุดวิกฤติ

ดังนั้น คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการ



เลอศักดิ์ รัตระกูลไพบูลย์

ตลาด จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ไม่ต้องให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมอีกต่อไป และให้ติดตามสถานการณ์การผลิตปาล์ม น้ำมันอย่างต่อเนื่อง หากผลผลิตปาล์มน้ำมันยังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นหรือมีสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ก็จะปรับสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลให้กลับไปเป็นปี 7 ได้ตามปกติ และเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบปัญหาทางด้านราคา จึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพทะลายปาล์มน้ำมัน ไม่คัดปาล์มดิบ ซึ่งมีผลทำให้อัตราน้ำมันที่

สกัดได้ต่ำลง

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สศก. พบว่า การขายผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ จะผ่านจูดรับซื้อหรือ “ลานเท” ซึ่งจะมีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลาย รวมถึงการใส่สิ่งเจือปนและรดน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก ทำให้ผลปาล์มทั้งทะลายที่ส่งเข้าโรงงานสกัดไม่มีคุณภาพ คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด จึงมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ากำกับและตรวจสอบลานเท เพื่อไม่ให้มีการแยกผลปาล์มร่วงออกจากทะลายปาล์ม

# เกษตรกรรับเคราะห์ วิกฤติภัยแล้งซ้ำราคาพืชผลตกต่ำ

ท่ามกลางภาวะปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปแล้วนั้น ปัญหาใหญ่ในปีนี้ยังต้องเจอกับปัญหาภัยแล้งมากระหน่ำซ้ำสอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุชัดเจนว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 การผลิตภาคเกษตรหดตัวลง 1.6% และทั้งปีราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยลดลง 6.2% และรายได้เกษตรกรลดลง 5.3%

ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งได้ก่อตัวส่งสัญญาณว่าอาจมีความรุนแรงเข้ามาซ้ำเติมที่น้องเกษตรกรอีกระลอก ตามที่กรมชลประทานได้รายงานตั้งแต่เดือน ต.ค.2557 ว่า ในฤดูแล้งปีนี้ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆมีน้อย อยู่ในระดับต่ำลวร้ายที่สุดในรอบ 15 ปี

สอดคล้องตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานจังหวัดที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557-มี.ค.2558 ว่าเกิดภัยแล้งแล้วในพื้นที่ 9 จังหวัด 93 อำเภอ 509 ตำบล 4,622 หมู่บ้าน คิดเป็น 6.17% ของจำนวนหมู่บ้าน 74,963 แห่งจากทั่วประเทศ

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยประเมินว่า พื้นที่ความเสียหายทางการเกษตรมีมากกว่า ล้านไร่และเกือบทั้งหมดเป็นข้าวนาปรังที่ขึ้นต้นตาย และทั้งหมดนี้อาจทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวไทยลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาข้าวของเกษตรกรจะปรับตัวขึ้น เพราะยังมีแรงกดดันจากข้าวในสต็อกรัฐบาล

ภาวะเคราะห์ซ้ำกรรมซ้ำตจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และภาวะภัยแล้งในปีนี้ รัฐบาลพยายามทุ่มเม็ดเงินเข้าสู่มือเกษตรกร ทั้งขึ้นบรรลพการบดีราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชหลัก ทั้งข้าวและยางพารา ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนอย่างไร่ละ 1,000 บาท การให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้

โรงสีไปปรับซื้อข้าวเก็บในสต็อก หรือการให้เงินกู้สถาบันเกษตรกรไปปรับซื้อขี้น้ำพารามาเก็บในสต็อก

แต่ดูเหมือนว่า จนถึงวันนี้ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมสถานการณ์ หรือสร้างความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถประคับประคอง ภาคเกษตรซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ฝ่าวิกฤติหนนี้ได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมการทำมาค้าขาย การบริโภคในต่างจังหวัดหรือการจับจ่ายใช้สอยของผู้มีรายได้น้อยจึงซบเซา ในเมื่อคนกลุ่มนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนให้การบริโภคขยายตัว กลับมีรายได้น้อยลงโดยเฉพาะชาวนาและชาวสวนยางที่รายได้หด ชักหน้าไม่ถึงหลัง

ถือเป็นความอ่อนแอถึงระดับฐานรากของเศรษฐกิจไทย “ทีมเศรษฐกิจ” หอสมุดปัญหาที่ พูดคุยกับ “ปิติพงศ์ ฝั่งบุญ ณ อู่ธูชา” รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของกรรม หัวเรือใหญ่ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหานี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยตรง

## รัฐให้ความสำคัญหาแหล่งน้ำ

นายปิติพงศ์กล่าวเริ่มต้นว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในช่วง 6 เดือนก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ให้ความสำคัญปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำ ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาคือความเหลื่อมล้ำภาคเกษตร สร้างความมั่นคงในชนบท คือการสร้างแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ตลอดปี ไม่ต้องเดินทางมาแสวงโชคในเมือง

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการในระยะยาว, ซึ่งต้องใช้เวลาดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันเร่งดำเนินการ คือ การรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก

“ทีมที่ทีมเข้รับตำแหน่ง ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและพบปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำแม่กลอง ล่อเค้าว่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากปริมาณฝนในปีก่อนมีน้อยกว่าปกติ ส่งผลเป็นลูกโซ่ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหรือปริมาณน้ำสำรองที่จะใช้ไปในฤดูแล้งปีนี้มีปริมาณน้อยตามไปด้วย”

ทั้งนี้ ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วจากภัยแล้ง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนต.ค.2557 จนถึงปัจจุบัน เกิดความเสียหายมูลค่ารวมแล้ว 5,895 ล้านบาท กระทบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ภาคการเกษตรเพียง 0.28% ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นความเสียหายของพื้นที่ปลูกข้าวมูลค่า 5,358 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 1.14 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิตข้าว 642,686 ตัน

ที่เหลือเป็นพืชไร่เสียหายมูลค่า 479.19 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 58,160 ไร่ ปริมาณผลผลิตเสียหาย 326,153 ตัน และพืชสวน มูลค่าความเสียหายไม่มากประมาณ 30,000 บาท

แม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจีดีพีภาคเกษตรจะยังไม่มาก แต่เรื่องฝนฟ้าอากาศไม่ใช่เรื่องที่จะวางใจได้ทั้งหมด เพราะสภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก นักอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน บางกระแสทำนายว่าฤดูแล้งนี้อาจจะยาวนานเกินระยะเวลา



ยาวไปจนฤดูฝนมาซ้ำ แต่ไปตกมากตอนปลายฤดูฝน อีกกระแสหนึ่งก็ทำนายว่าฤดูแล้งนี้อาจจะสั้นๆ แล้วฤดูฝนก็จะมาเร็ว

เพียงแต่ปลายฤดูฝนอาจจะมีปริมาณน้ำน้อย

เมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กำลังซื้อของเกษตรกรเองก็ร่วงโรยอยู่แล้ว จะปล่อยให้ปัญหาภัยแล้งเข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรอีกจะลอกไม่ได้

ดังนั้น เป้าหมายการบริหารเศรษฐกิจภาคเกษตร จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้เข้าสู่มือเกษตรกรผ่านนโยบายต่างๆ ที่เน้นการเพิ่มรายได้สร้างเงินทุนในพื้นที่ ไม่ใช่การอุดหนุน หรือเข้าไปบิดเบือนราคาโดยตรง เพราะไม่มีประสิทธิภาพ และรัฐต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่หนัก

## วางมาตรการรับมือภัยแล้ง

เมื่อรัฐบาลเห็นว่าความเสียหายจากภัยแล้งที่มีต่อภาคเกษตรอาจจะขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่อง ดูจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีตลอดหน้าแล้งในเดือน ต.ค.2557-เม.ย.2558 ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงการปลูกข้าวนาปรังที่สูงมากถึง 10 ล้านไร่ เหมือนที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้าได้

นั่นจึงเป็นที่มาของการประกาศมาตรการภัยแล้งระยะที่ 1 คือการประกาศงดส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองรวม 28 จังหวัด และประกาศชัดเจนว่าจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือ

ชาวนาที่ฝนปลูกข้าวแล้วข้าวขาดน้ำเป็นต้นตาย

เมื่อประกาศไม่ให้นาปรังแล้วจึงได้วางโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2557/58 วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท ขณะนี้มีการจ้างงานแล้ว 87,569 ราย หรือคิดเป็น 84.63% ของเป้าหมายการจ้างงาน 44,348 ราย ประกอบกับมาตรการเสริม โดยสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ด้านปลูกลำไย ประมง การฝึกอาชีพและการแจกเมล็ดพันธุ์พืชใช้น้ำน้อย

สำหรับผลสัมฤทธิ์จากมาตรการระยะที่ 1 และมาตรการเสริม กระทรวงเกษตรฯ ประเมินว่าจะสร้างรายได้จากการจ้างแรงงานและอาชีพเสริมเข้าสู่ชุมชนภาคเกษตรไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อชุมชน คิดเป็นแรงงานที่จ้างงานเฉลี่ย 860 คนต่อวันต่อชุมชน

แต่จนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะ

วางมาตรการป้องกันให้รัดกุมเพียงใด แต่ก็ยังพบว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่ง ที่ไม่ทูลงความค่าซื้อของทางราชการ โดยการฝืนปลูกข้าวนาปรัง ทั้งที่ได้รับข้อมูลแล้วว่าจะไม่มีน้ำให้นาปรัง ทำให้พบว่าในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศมีการปลูกข้าวนาปรังรวมแล้วทั้งสิ้น 4.98 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะเสียหายสิ้นเชิงประมาณ 177,000 ไร่

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า จำนวนข้าวนาปรังทั่วประเทศในปีนี้มี 4.98 ล้านไร่ พื้นที่ที่น้ำเป็นห่วงมากที่สุดคือ นาปรังในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งมีมากที่สุดประมาณ 2.92 ล้านไร่ เกือบครึ่งไปแล้วประมาณ 790,000 ไร่ เหลือพื้นที่ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวประมาณ 2.18 ล้านไร่ ในจำนวนนี้จะเสียหายประมาณ 95,000 ไร่

พื้นที่ข้าวนาปรังที่จะเสียหายกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ จ.สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสมุทรสาคร

ที่น่าเป็นห่วงรองลงมาคือ นาปรังในลุ่มน้ำ  
แม่กลอง มีการผืนปลูกข้าวนาปรังไป 128,000 ไร่  
คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 38,000 ไร่ ครอบคลุม  
พื้นที่ จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม  
จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี

ที่เป็นห่วงน้อยที่สุด คือ พื้นที่นาปรังในภาค  
อีสาน 651,000 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 1,500 ไร่ มี  
โอกาสที่ข้าวนาปรังจะเสียหาย 18,800 ไร่ เท่านั้น  
โดยกระจายพื้นที่อยู่ในเขต จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น  
จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม จ.นครราชสีมา และ จ.อำนาจเจริญ

## ห่วงราคาข้าว-ยางพาราขาดลง

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่  
หลังจากดำเนินการมาตรการรองรับภัยแล้ง  
ระยะที่ 1 ไปแล้ว แต่ก็ยังพบว่า รายได้  
ครัวเรือนภาคเกษตร และกำลังการใช้

จ่ายในภาคชนบทยังไม่ฟื้นคืนเท่าที่ควร เพราะปัจจัยสำคัญคือ พืชเศรษฐกิจ  
หลัก คือ ข้าว และยางพารา ราคายังเป็นขาดลง

นั่นเป็นเหตุผลของการเติมรายได้ผ่านมาตรการรองรับภัยแล้งระยะ  
ที่ 2 ผ่านโครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท  
วงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว 38,802 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
97% และชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 8,200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  
7,582 ล้านบาท คิดเป็น 92.5%

“มาตรการนี้แม้จะไม่เกี่ยวกับภัยแล้ง โดยตรง แต่มีความจำเป็น  
ที่รัฐบาลจะต้องนำมาประเมินเพราะเราบริหารจากรายได้ของเกษตรกร  
เป็นเป้าหมาย ไม่ว่าจะน้ำแล้งหรือน้ำท่วม ซึ่งผลลัพธ์ของมาตรการ  
สนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาและชาวสวนยางพบว่า ในกลุ่มของ  
ชาวนาได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 13,860 บาท ชาวสวนยางได้รับเงินเฉลี่ย  
รายละ 11,860 บาท จากวงเงินสูงสุด รายละไม่เกิน 15,000 บาท”

ที่น่าสนใจ คือ เม็ดเงินที่นำไปใช้จ่ายของเกษตรกร 2 กลุ่มใหญ่  
แตกต่างกัน โดยกลุ่มชาวสวนยางใช้จ่ายเงินไปมากกว่า 90% ขณะที่กลุ่ม  
ชาวนาเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับไม่ได้ถูกนำไปใช้จ่าย แต่ 49% ของเงินที่  
ได้รับ ถูกนำไปเก็บไว้เพื่อลงทุนการผลิตในรอบใหม่ มีการนำเงินไปใช้จ่าย  
เพื่อการบริโภคประมาณ 38%

ทั้งนี้ สาเหตุที่ชาวสวนยางนำเงินไปใช้จ่ายมากกว่าชาวนา เป็นเพราะ



รูปแบบการลงทุนเพาะปลูกพืช 2 ชนิดไม่เหมือนกัน การปลูกข้าวต้องลงทุนเป็นรายฤดูกาล แต่ยางพาราลงทุนใหญ่ครั้งแรกในช่วงที่เริ่มค้นเพาะปลูกเท่านั้น แต่ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีที่มีการบริโภค และมีการวางแผนออมเพื่อลงทุนการผลิตต่อไป

นายปีติพงศ์กล่าวว่า ในใจวันนี้ยังเป็นห่วงราคาข้าว และราคายางพาราแม้ว่าผลจากกัญชง และการยกเลิกนโยบายรับจำนำข้าว จะช่วยให้ปริมาณข้าวนาปรังในปี 2558 ลดลงมา มีจำนวนรวมไม่เกิน 8 ล้านไร่ หรือลดลง 80% จากปีก่อนที่มี 9 ล้านไร่ และการบริหารยางพาราแบบซื้อมาขายไปเพื่อกระตุ้นตลาดจะเริ่มแก้ปัญหาสต็อกยางเก่าที่ประเทศต้องรับภาระ ไร่ได้บ้าง แต่ทั้งหมดนั้น เมื่อเทียบกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ตื่นัก การส่งออกไทยยังไม่สดใส ในขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทไปในทางแข็งค่าขึ้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อข้าวและยาง ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการส่งออก

### หวังตำบลละล้านช่วยจ้างงาน

โครงการสุดท้ายภายใต้มาตรการระยะที่ 2 ที่รัฐบาลได้อิงกระแสลงไปแล้ว คือ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วงเงิน 3,051 ล้านบาท ตั้งเป้าสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนละ 1 ล้านบาท ในพื้นที่เป้าหมาย 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

เงินที่จัดสรรให้ชุมชนเหล่านี้ไม่ใช่เงินให้เปล่า แต่ชาวบ้านจะต้องรวมกลุ่มกันเสนอโครงการในการสร้างงาน หรือแก้ภัยแล้งให้แก่พื้นที่ของตัวเองเข้ามาให้ทางราชการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ โดยโครงการที่จะได้รับเงินจากรัฐ ต้องมี 4 ลักษณะ คือ การจัดการแหล่งน้ำชุมชน การผลิตหรือแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต และการจัดการเพื่อลดความสูญเสียสินค้าเกษตร

มาตรการนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อน เป้าหมายของโครงการ คือจ้างแรงงานพื้นที่แล้ง ช้าหาก ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50% โดยตั้งเป้าว่าสิ้นเดือน มี.ค. นี้จะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 60-70% ของเม็ดเงินทั้งหมดในโครงการ ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือน มิ.ย. นี้

มาถึงวันนี้ซึ่งเข้าสู่กลางเดือน มี.ค. แล้ว ในแง่ของปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีน้ำรวมกัน 41,247 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง 4% ในขณะที่เหลือเวลาเพียง 45 วัน ก็จะสิ้นสุดฤดูแล้ง และเริ่มต้นฤดูฝนในเดือน พ.ค. ซึ่งประเมินว่ามีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนได้

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ถึงจะเบาใจเรื่องภัยแล้งไปได้ระดับหนึ่ง แต่งานของรัฐบาลก็ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังต้องติดตามผลลัพธ์ของมาตรการทั้งหมดว่าได้ผลดีไม่น้อยเพียงใด ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปประมวลผลของนโยบายทั้งหมด มาอีกครั้ง

“หากประโยชน์ไหลผลเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรอย่างคุ้มค่า ก็ถือว่าน่ายินดี แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และผมเองก็คงต้องรับผิดชอบ”.

**ทีมเศรษฐกิจ**

## ไทยเจรจาผัน‘น้ำโขง’

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยต้องการร่วมกันระหว่าง 4 ประเทศที่มีน้ำโขงผ่านและต้องใช้ น้ำโขง เพื่อขอเสนอแนวทางและโครงการนำน้ำโขงมาใช้ในพื้นที่ภาค อีสาน เนื่องจากน้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติ โครงการที่กรมชลประทาน เตรียมดำเนินการเป็นโครงการระยะยาว เป็นแผนยกระดับแม่น้ำโขง ให้สูงขึ้น โดยใช้เครื่องมือการผันน้ำ

หลังจากนั้นจะใช้ระบบลาดแหล่งสูบน้ำพื้นที่การเกษตรในภาคอีสาน ซึ่งมีบางเส้นทางที่อาจต้องใช้ท่อขนาดใหญ่ หรือขุดคูโมงค์ลอดพื้นดิน มาแล้วเปิดจุดกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ วิธีการนี้จะช่วยให้ภาคอีสานมีน้ำ เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

ทั้งนี้วิธีการนี้จะย่อส่วนโครงการเดิมที่เคยศึกษาไว้ คือ โครงการ โขง ซี มูล ที่ใช้ปั๊มน้ำ ใช้ไฟฟ้าที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสูงมาก ซึ่ง อาจเป็นภาระของประเทศมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้อง หารือกับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในกลุ่มน้ำโขง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าไทย ต้องการใช้ประโยชน์จากลำน้ำ



## สภาเกษตรกรแห่งชาติกระทรวงเกษตรฯ

# ร่วมแก้ปัญหาใน 4 ประเด็น

นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อุษยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า ประเด็นเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องอาศัยความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะนี้ มี 4 ประเด็นหลัก คือ 1. วางแผนการผลิตในฤดูกาลผลิตปีนี้และปีหน้า 2. การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ อาทิ

บริการจัดการน้ำ การปรับโครงสร้างข้าว การปรับโครงสร้างระบบสหกรณ์นอกเหนือการค้าขาย 3. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในรายละเอียดกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พ.ร.บ.การยาง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร และ พ.ร.บ.ประมง ที่ยังมีรายละเอียดในบางส่วนที่จะต้องสร้างเวทีในการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และ 4. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้สามารถพิสูจน์ความ เป็นเกษตรกรผู้ยากจนที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

# ‘อำนาจ’ ริงสู้ฟัด ราคาขาย รบ.บิกตู ‘ผมไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโดนาไมต์ทางการเมือง’

## สัมภาษณ์พิเศษ

**1** ในพืชเศรษฐกิจ-การเมือง ที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อรัฐบาลทุกยุค-สมัย คือ ยางพารา ยิ่งเมื่อรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ “สายหัว” กับนโยบายแก้ปัญหาแบบ “ประชานิยม” ท่ามกลางเศรษฐกิจโลก-ราคาน้ำมันดิบต่ำตึงสุดต่ำสุด ความยากจึงหนักขึ้นหลายเท่าตัว “ประชาชาติธุรกิจ” สนทนากับ “อำนาจ ประดิษฐ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงภาระบนบ่า ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเกือบทั้งชีวิตจะ “คลุกคลี” กับยางพาราอยู่ “เบื้องหลัง” แต่วันนี้ต้องกลับมาอยู่ “เบื้องหน้า” เล่นเองนั่นเอง

### ● มีคนบอกว่าราคาขายยุคท่านตกต่ำถึง 3 กิโลร้อย

เขาคงหมายถึงยางก้อนถ้วย แต่มันเป็นวาทกรรม วันนี้ทุกคนเห็นออกเห็นใจคนจนค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่กระทบคนจน มันจะเข้าไปลึกของหัวใจ บอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงคนรวยไม่ต้องไปพูดแล้ว คุณทำอะไรเพื่อคนรวยเป็นเรื่องเลวร้าย แต่ถ้าทำอะไรเพื่อคนจนเป็นตัวใหญ่อย่างไรรักก็ตาม ต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหาราคายางตกต่ำก่อน เนื่องจากยางพาราตัวมันเองขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของยางล้อยืด เพราะ 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นยางล้อ อุตสาหกรรมรถยนต์เจริญที่ไหนยางจะเจริญที่นั่น แต่ตลาดมันมาจากยุโรปมาจากสิงคโปร์ ทั้งที่ไม่มียางเลย เป็นการค้าขายกระดาษ เอากระดาษซื้อขายกันเสร็จแล้วก็เอากระดาษแผ่นนี้ไปเอาที่โกดังนั้นโกดังนี้ มันจึงเป็นตลาดล่วงหน้า

ต่อมาตลาดก็ไปโตที่โตเกียว ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ บัดนี้ก็ไปใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้ วันนีตลาดเซี่ยงไฮ้ซื้อขายกันผ่านกระดาษมากถึงวันหนึ่ง 7 ล้านตัน ปัญหามันจึงเริ่มต้นเมื่อปัญหาที่ตลาด เพราะถ้าตลาดที่ซื้อขายอยู่ในประเทศไทย หรือตลาดจีน เมื่อเศรษฐกิจทรุด ตลาดจีนทรุด มันก็ทรุดตาม เพราะการใช้ยางในประเทศเป็นตลาดเล็ก ๆ ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ หรือ 4 ล้านกว่าตัน

ประเภทยางที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจริง ๆ คือ ยางก้อนถ้วย ราคาต่ำที่สุด ผู้กรีดกับผู้ปลูกยาง 1 ตัน จะได้เงินคนละครึ่งซื้อขายผ่านตลาดท้องถิ่น ที่มีผู้ประกอบการ พ่อค้าอย่างรายใหญ่ ส่งคนไปเป็นยี่ปั้วตระเวนหาซื้อยางก้อนถ้วย ซึ่งคราวที่แล้วยางตัวนี้มีปัญหามาก เพราะยางก้อนถ้วยอยู่ที่ชาวบ้าน อยู่ที่ต้นยาง มีอยู่เพียงเล็กน้อย ขายที่ไหนก็ไม่ได้ จึงมีลูกน้องของผู้ประกอบการรายใหญ่ตระเวนมาเก็บแล้วกดราคารองให้ต่ำที่สุด ไม่ยุติธรรม เป็นราคารนอกระบบ เป็นราคาที่ไม่มีการควบคุม ไม่มีใครดูแล จึงเป็นเรื่องที่มีปัญหา ภาคอีสานต่ำกว่าราคาที่เราควรจะเป็น 5 บาทต่อกิโล เป็นความเจ็บช้ำของเกษตรกร เป็นสิ่งที่ผมต้องการจัดการมันอยู่

### ● จะแก้ปัญหาอย่างไร

หน่วยงานที่ใกล้กับเกษตรกรพวกนี้คือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพราะมีสำนักงานอยู่ในระดับอำเภอ เพราะฉะนั้นต้องจัดการยางก้อนถ้วยให้

เข้ามาสู่ระบบตลาดกลางให้ได้ เราจึงให้สกย.ไปทำตลาดเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 108 แห่ง หลักของรัฐบาลนี่คือ ทำให้เกษตรกรไปถึงตลาด เพราะตลาดเป็นที่ซึ่งจะสามารถหาเงินหาทองได้ คนร่ำรวยวันนี้เพราะเข้าถึงตลาด สามารถเอาเงินจากผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศได้ ถ้าเกษตรกรไปไม่ถึงตลาด ยิ่งงี้ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม รัฐบาลจึงต้องทำให้เกษตรกรไปถึงตลาด แล้วไปเอาเงินที่ตลาด ไปเอาไกลที่สุดเท่าที่ไปได้ โดยรวมตัวกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มสหกรณ์

### ● เปิดฤดูกาลยางปีหน้าจะบริหารราคาไปอยู่ที่เท่าไร

รัฐบาลต้องการปิดราคายางที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง 3 ตัว คือ ยางก้อนถ้วยที่ 40 บาทต่อกิโล จากเดิมที่ถูกกดไว้ 30-35 บาท บางที่ 20-28 บาทก็ยังมี เหนือตัวนี้ขึ้นไปคือน้ำยางสด ต้องการปิดที่ 50 บาทกิโล แต่รัฐบาลต้องการจัดการเช่นกัน โดยให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ เพื่อขายให้ได้ราคามากกว่ายางดิบ ๆ ถ้าขายเป็นยางดิบ ก็ถูกกดราคา สำหรับยางแผ่นดิบต้องการปิดที่ 65 บาท จึงต้องสร้างระบบมาจัดการให้ได้ ใครไปจัดให้ก็ไม่ได้ เกษตรกรต้องรวมตัวกันเอง เพราะการจัดกระจายเพื่อจะให้มีอำนาจต่อรองกับยี่ปั้ว ซาปั้วระหว่างรอฤดูกาลเปิดราวเดือนพฤษภาคมนี้ ผมจะระดมคนไปบอกเขาว่า คุณต้องไปปฏิรูประบบตรงนี้ให้ได้ ถ้าปฏิรูปตรงนี้ได้ ปฏิรูปยางจะล้มเหลวหมด ซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วว่าถ้าผมทำตรงนี้สำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกยี่ปั้วจะมาเจอกระบวนการรวมตัวกันซื้อขาย เขาก็ไม่ได้ส่วนต่าง ที่ในภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า เป็นตัว

กินฟรี ตัวกินเปล่า ถ้าไม่รวมตัวกันเขาก็จะลดราคา เพราะไม่มีที่ขาย ไม่มีที่ไป ยังไงมีถึงป่าช้า เท่าไรก็ต้องขาย เท่าไรก็ต้องไปแล้วแต่เขาจะกรุณา

● **มันใจได้อย่างไรว่าการพัฒนาระบบตลาดจะได้ผล**

ผมไม่ได้ทำ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะถ้าทำทั้งหมดก็ไปขัดธุรกิจเอกชน ผมทำไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเอกชนไม่ทำด้วย มาซื้อถูก ผมก็ไม่ขาย ผมก็ปิดกริด ผมก็หยุด โรงงานคุณก็ตั้งไป ไม่มีวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้แล้วแหละแล้ว 21 ปี และผมอัพเกรดจากซื้อขาย 100-200 ตันต่อวัน ขึ้นมาเป็น 1,500 ตันต่อวัน เหนื่อยมาก จากเงินหมุนเวียนในตลาดไม่ก็ร้อยวันนี้ตลาดพวกนี้มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้าน มีอุปสรรคจริงแต่ทุกคนเต็มใจ

● **พอไม่ทำแล้วเจออุปสรรค**

ถ้าระบบตลาดของผมเดินได้ดี โอกาสที่จะหากินไม่ได้ เสียประโยชน์ก็เยอะ เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะทำให้การพัฒนาตลาดมันไม่เดินมาถึงจุดที่สำเร็จให้ได้

● **ขัดขวางอย่างไร**

เสียงทั้งหลายที่ออกมาทั้งหลายทั้งปวง มันคือพวกที่อยู่ได้อาณัติของตัวใหญ่ ระบบมันผิด สุดท้ายมันถูกผูกขาดโดยกลุ่มบริษัทที่เรียกว่า 5 เสือ เพราะเขาควบคุมการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ซึ่งการส่งออกทั้งหมดก็ซื้อมาจากวัตถุประสงค์ของเกษตรกรไปแปรรูปเพื่อส่งออก โดยเขาก็ส่งเอเยนต์มาประจำตามหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มพวกนี้ในตลาดสิงคโปร์ โตเกียว เซียงไฮ้ เขาซื้อขายตลาดกันตอนกลางคืน พอรู้ราคา รุ่งเช้า

ก็จะมากตราคาของจริงที่กรุงเทพฯ ทางภาคใต้ ส่งต่อมายังยี่ปัว ซาปัว ว่าจะต้องซื้ออย่างไรราคาเท่าไร

● **โอกาสราคาขายจะไม่ถึง 80 บาท**

(ตอบสวนทันที) เลิกคิดได้ พูดตรง ๆ ฟันธงได้เลย วันนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ 80 บาท ไม่ใช่ของง่าย มันไปผืนตลาดไม่ได้ จาก 60 บาทไปเป็น 80 บาท ไปผืนตลาด 20 บาทจะต้องไปซื้อเท่าไร เดือนหนึ่งภายในประเทศไทยออกมาประมาณ 3 แสนตัน โดยใน 3 แสนตัน รัฐบาลซื้อไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ยางทั้งหมดมัน 4 ล้านกว่าตัน ถ้าบริหารจัดการ 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 4 แสนตัน แต่ผมใช้งบประมาณบริหารเพียงแสนเศษ ๆ เพราะให้มาแค่นี้ ไม่ได้ให้มามากมายมหาศาล จึงทำได้อยู่ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือ ต้องมีตลาดกลางซื้อขายผ่านต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่ซื้อขายกันผ่านกระดาษ ไม่มีต้นทุน

● **สต็อกยางพาราของรัฐบาลขณะนี้**

ขณะนี้มันอยู่ในสต็อกของรัฐบาลทั้งหมด 3.2 แสนตัน แบ่งเป็นยางเก่า 2 แสนตัน และยางใหม่ 1.2 ตัน มีสัญญาส่งมอบทั้งหมดแล้วกับบริษัทรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนทั้ง 2 สัญญา โดยจะส่งมอบเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้ง 2 สัญญาไม่เกิน พ.ค.ปี 59

● **เปิดกริดปีหน้าใช้เงินเพิ่มเพื่อตั้งราคายางอีก**

เงินที่ให้ผมตอนนี้ใช้หมุนเวียนผ่านกองทุนมีฟเฟอร์ฟันด์ ก็คงใช้เท่าเดิม แต่ถ้าต้องการตั้งราคาให้มากกว่านี้ ก็ต้องไปคุยปัจจัยอีกหลายตัว เช่น ผลผลิตลดลงใหม่ ราคาตลาดโลกเป็นอย่างไร ตัวใหญ่

ที่สุดคือน้ำมันในตลาดโลก แต่ปีหน้าภาคต่างประเทศเปลี่ยนโฉมแน่ โดยการร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพราะปีที่แล้วหลายประเทศเจ็บปวดกับราคาต่ำมาก

● **ปัจจัยตัวความหวัง**

มันก็ต้องตรงกันข้ามกับปีที่แล้ว คือเศรษฐกิจโลกดีขึ้น น้ำมันขยับขึ้น การใช้ในประเทศดีขึ้น มาตรการชะลอการกริดของรัฐบาลดีขึ้นใหม่ การรวมตัวร่วมมือกันของประเทศในอาเซียนดีขึ้นหรือไม่ ระบบที่

เตรียมไว้ในระดับจังหวัดมันเวิร์กไหม รวมทั้งความหวังจากการเปิดโรงงานแปรรูปยางของจีนในไทย และร่าง พ.ร.บ.การยางที่ สนช.กำลังพิจารณาอยู่ในวาระที่ 2 ถ้าน้ำมันยังลงอีกแต่ตัวอื่นยังคืออยู่ยังพอไหว

● **ภาพรวมปีหน้า**

ประการแรก ท่านนายกฯสั่งให้ใช้ยางภายในประเทศโดยงบประมาณปี 58-59 เพิ่มขึ้น ประการที่สอง การชะลอผลผลิตจากการโค่นหรือชะลอการปลูก ประการที่สาม ปรับปรุงกลไก 16 มาตรการที่มีอยู่ให้ทำหน้าที่ดีขึ้น ประการที่สี่ บูรณาการจัดการรายจังหวัดให้เท่าทันกับการแก้ปัญหา ประการที่ห้า กำหนดราคาในการบริหารให้ชัดและทุกคนเข้าใจ

● **ปัญหาราคายางตกต่ำอาจจะสะท้อนกับรัฐบาลจนลามมาถึงตัวท่าน**

ผมไม่ได้ซีเรียสกับตำแหน่ง เพราะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็เพราะมีความสามารถที่จะทำ เพราะผมเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร และผมไม่ได้มีความคิดว่าผมจะอยู่เพื่อที่จะทำอันนี้ต่อ ผมก็ทำของผมอย่างนี้ ส่วนในทางการเมืองจะกระทบขนาดไหน สุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นความเป็นจริง เพราะการเมืองไม่เคยทำให้ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ เป็นความจริงได้ งานการบริหารเศรษฐกิจต้องอยู่บนฐานความจริง คนบริหารบนฐานที่ไม่เป็นความจริงล้มระเนระนาดมาหลายประเทศแล้ว

ไม่ว่าใครจะมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ไม่มีความหวังทำให้ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ เป็นจริงได้ เพราะทำบนฐานไม่เป็นความจริงใจ ทำได้ไม่นานหรอก และที่ผมทำอยู่เนี่ย ก็ไม่ได้เกิดความเสียหาย ไม่ได้เองงบประมาณแผ่นดินมาหลาย ราคา 80 บาท ต้องใช้เงิน 8 แสนล้าน มีเงินที่ไหน ทำไม่ได้ ดังนั้นวันนี้ต้องพูดความจริงกับประชาชน ว่าเรากำลังจะพาเดินไปที่ตลาด ไปเอาเงินและพัฒนาระบบตลาด อย่างนอกระบบ เพราะนอกระบบเมื่อไรคุณพาชาติบ้านเมืองไปไม่รอด

● **เพราะอะไรจึงซื้อติดไม้ถูกปรับจากคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง**

(หัวเราะ) ไม่รู้ คงมีใครอยากจะทำเรื่องอย่างมั่ง แต่ตอนที่มา ผมก็มาแรงนะ ให้มา



อำนวยการ ปะติเส



ดูเรื่องนี้ตามนโยบายที่เขาวางไว้ เป็นการเมืองหรือเปล่าไม่รู้ แต่สิ่งที่ผมมองเห็นตัวเดียวคือ เรื่องผลประโยชน์ เพราะสิ่งที่ผมทำขัดผลประโยชน์คนอื่นเยอะ ที่เห็นชัดคือ ที่บอกว่าจะเอาราคา 80 บาทต่อกิโลเนี่ย มันเป็นพ่อค้า ตอนที่ผมยื่นราคาที่ 60 ก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่จะเอา 80 เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคใต้เปล่า ไม่รู้

● เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อน

ผมอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวแล้วผมก็ออก คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ติดกับผม ผมไม่เคยทะเลาะกับใครนะในชีวิต นักการเมืองผม

● บังคับภายในรัฐบาลไม่ใช่บังคับที่กดดันให้ลาออก แต่เป็นบังคับภายนอก

ผมไม่เห็นสัญญาณนั้นนะ (นิ่งคิด) เพราะผมวางหลักไว้ว่า มาทำแล้วผมก็จะไป ไม่กลับมาแน่นอน ตั้งใจจะวางระบบที่ดีให้ไปได้ ส่วนจะไปได้ถึงไหนก็ถึงนั้น ไม่ได้ยึดติดจะเกิดอะไรขึ้นก็จบ ไม่มีการต่อสู้เพื่อให้อยู่หรือให้ไป ผมรู้ว่าทำอะไร ถึงไหนและเพื่อใคร ถ้ารัฐบาลต้องการเปลี่ยนนโยบายก็ไม่เป็นไรเพราะมีอำนาจ ถ้าจะเปลี่ยนผู้กำกับนโยบายก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นวิถีปกติ ไม่มีปัญหา แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นไดนามิค หรือสายล่อฟ้าของการเมือง (หัวเราะ) เพราะเดินตามวิถี ตามนโยบาย

ที่วางไว้ ส่วนปัจจัยภายนอกที่ผมโดนคือ มีอดีต ส.ส.บอกว่า ผมเอาเงินไปให้เศรษฐกิจ ผมบอกเลยว่าไปตรวจสอบได้เลยว่าเศรษฐกิจคนไหนเอาเงินตรงนี้ไป ผมบอกเศรษฐกิจที่ไหน มีทะเบียนอยู่ที่ไหน

● วันนี้อยู่ระหว่างท่านกับพรรคประชาธิปัตย์ ความสัมพันธ์ยังดีอยู่

(ตอบสวนทันที) ยังดีอยู่ ผมยังโทร.หานายหัว (ชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) อยู่เลย บอกท่านว่าหัวหน้าครับ ผมมาทำงานนี้ก็เพื่อชาวสวนอย่างจริง ๆ ระบบคิดของผมไม่ได้ต่างกับพรรคประชาธิปัตย์เลย แต่บังเอิญระบบคิดของพรรคประชาธิปัตย์มันลงไปปฏิบัติไม่ได้ พรรคนี้ดี (เน้นเสียง) แต่เวลาทำมันไม่ได้ เพราะคนที่จะทำได้ต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ นักปฏิวัติระบบ ยิ่งถ้ามีเป้าหมายว่าตัวเองเป็นนักการเมือง ต้องไม่ถูกตำ อันนี้ยังแตะไม่ได้เลย

● ดลกคลีกับขงมาตลอด มั่นใจว่าจะไม่ตกม้าตาย

(หัวเราะ) คำว่าตกม้าตายอยู่ที่นิยามเรา ลมมุดิไม่สำเร็จ ตัวผมก็อธิบายได้ ว่าเพราะอะไร ไม่ใช่ทุกอย่างทำแล้วต้องสำเร็จ แต่สำเร็จขั้นไหนอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมมั่นใจว่าระบบนี้ดีกว่าเดิมแน่นอน ถ้าไม่มีผมหรือใครจะมา สุดท้ายก็ต้องเดินตามนี้

# เกษตรฯเดินหน้า‘226โครงการ’ สร้างอาชีพรับมือปัญหาภัยแล้ง

เกษตรฯเร่งพิจารณาโครงการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง นำร่องล็อตแรก 226 โครงการ เตรียมเสนอสำนักงบประมาณคาดเงินถึงมือเกษตรกรสิ้นเดือน เม.ย. นี้

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับกระทรวง ว่าขณะนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และตรวจสอบเอกสารโครงการ แผนการใช้เงินและงบประมาณเป็นรายโครงการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบจำนวน 226 โครงการ เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ ซึ่งจะมีโครงการทยอยส่งไปพิจารณาในระยะ 3 สัปดาห์ ประมาณ 15,000 โครงการ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเม.ย. เพื่อผลักดันให้เกิดการจ้างงานในฤดูแล้งนี้

โครงการที่เสนอผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด สู่การพิจารณาระดับกระทรวงนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากมีความเข้าใจว่าโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวกับภัยแล้งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะนึกถึงการขาดแคลนน้ำ จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงทำความเข้าใจเงื่อนไขของโครงการลงสู่พื้นที่ โดยเป็นโครงการที่สร้างรายได้แก่ชุมชน ที่เข้าข่าย 4 ลักษณะ คือ 1.การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน

2.การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง

3.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 4.การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร เน้นโครงการที่มุ่งให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่อย่างน้อย 50%

ส่วนสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแผนงานที่ได้วางไว้ ครอบคลุมถึงเดือนก.ค.นี้ โดยให้เกษตรกรปฏิบัติตามค่าเตือนที่ได้ออกประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ในการงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ลุ่มน้ำแม่กลอง ไม่ควรเดินปลูกเนื่องจากจะขาดแคลนน้ำในภายหลัง

ส่วนปัญหาหมอกควันขณะนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ คือ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฝ้าติดตาม รายงานสถานการณ์ข้ามก เป็นระยะๆ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการแก้ปัญหาในภาคพื้นดินร่วมกัน

พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการรองรับการขาดแคลนรายได้ของเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง คือโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการส่วนใหญ่กำลังทยอยพิจารณาผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดแล้ว คาดว่างบประมาณจะถึงมือเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการได้ไม่เกินสิ้นเดือนเม.ย.นี้

# แจกอีกตำบลดละล้าน

## จ้างงานแก้แล้ง ‘ดีเยี่ยม’เมษาฯนี้

ให้ฟรีอีก “ตำบลดละ 1 ล้านบาท” ทั่วประเทศ เม.ย.นี้ เงินถึงมือเกษตรกรรกรากหญ้า รัฐบาลแจกให้ผ่านโครงการ

◆ อ่านต่อหน้า 9

### แจกอีก

□ ต่อจากหน้า 1

จ้างงานแก้ปัญหาก็แล้งซ้ำซาก 3,015 ตำบล นำร่องลดแรก 228 โครงการส่งเข้าสำนักงบประมาณให้แล้วให้เลยไม่ต้องจ่ายเงินคืน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า กระทรวงฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 3,015 ล้านบาท เพื่อใช้ใน “โครงการตำบลดละล้านบาท” ในการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งซ้ำซากรวม 3,015 ตำบล ที่มีปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก จากทั่วประเทศ 77 จังหวัดมี 84,000 ตำบล โดยพิจารณาจากการเสนอโครงการเข้ามาผ่านทางคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มเสนอมาแล้ว 228 โครงการใน 228 ตำบลจะส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เม.ย. เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรและผลักดันให้เกิดการจ้างงานในฤดูแล้งนี้

นายชวลิต กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขของโครงการต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวกับภัยแล้งและสร้างรายได้แก่ชุมชนที่เข้าข่าย 4 ลักษณะ คือ 1. การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน 2. การผลิตทาง

การเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง 3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ 4. การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร ซึ่งมุ่งให้เกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยเป็นเงินที่จัดสรรให้ฟรีผ่านคณะกรรมการระดับตำบลไม่มีการเรียกคืน ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามประกาศเรื่อง การงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลองด้วย เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการรองรับการขาดแคลนรายได้ช่วงภัยแล้งไว้แล้วซึ่งรวมถึงโครงการดังกล่าวด้วย

ด้านนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 30 ล้านไร่ หากพบการบุกรุกเข้าถือครองโดยผิดกฎหมายจะยึดคืนที่ดินนำมาจัดสรรให้เกษตรกรยากจนรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้จัดที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัด อาทิ อ.ตานัก จ.อุทัยธานี เนื้อที่ 2,379 ไร่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1,030 ไร่ อ.คอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 858 ไร่ และ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 527 ไร่ ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเข้าทำกินด้วย.

# คลอด 4 ยุทธศาสตร์พัฒนา ลุยวาระชาติเกษตรอินทรีย์

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 โดยมีกำหนดยุทธศาสตร์ คือ 1.การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม อาทิ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์พื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เสริมสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 2.การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการผลิต การแปรรูป การตลาด

3.สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย อาทิ สร้างและบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทย ส่งเสริมการขายและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 4.การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย ได้แก่ จัดตั้งองค์กรกลางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของทุกภาคส่วน สร้างกลไกพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ประชาชนเป็นผู้นำการพัฒนาภาครัฐเป็นส่วนสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน

ทั้งนี้ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกองทัพอากาศ ดำเนินโครงการจัดการวัสดุอินทรีย์และขยะสด เพื่อผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ในปี 2557 ดำเนินโครงการใน 9 จังหวัด 11 ค่าย จัดทำปุ๋ยหมัก 19 แห่ง ปริมาณ 100 ตัน น้ำหมักชีวภาพ 15 แห่ง ปริมาณ 17,050 ตัน และจัดอบรม/สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ 18 ครั้ง เกษตรกร 1,675 ราย

# เกาะ: บ้านเกษตร

**๒๑** เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.....**○** นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ระบบเพิ่มผลผลิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดยศูนย์สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....**○** สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการได้ชีวิตแพะปลอดโรคจังหวัดนนทบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘.....**○** เชิญร่วมการประกวดแนวไตรชาในงาน “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๘” วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา.....**○** นางสาวดุจดเดือน ศคะนาวิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

นางสาวเสริมสุข สลักเพชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศตามนโยบายสำคัญปี ๒๕๕๘” เพื่อชี้แจงการนำนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร.....**○** นางสุตารัตน์ วัชรกุลต์ เหล่าวิชา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.....**○**

“กิด ทางไทย”



# ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรฯ

14 เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. นางอรพรรณ นุลสถาพร พาณิชย์จังหวัด สังกัดคุณภาพให้มีความปลอดภัย  
สระบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ส่งเสริมพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี กล่าวอีกว่า โดยทางจังหวัดได้กำหนด  
จ.สระบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายผลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสาร ให้เปิดศูนย์จำหน่ายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา  
พืช เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ๐๑.๓๐ น. ที่บริเวณอาคารสำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี ทั้งนี้มีกลุ่มผู้  
ในพื้นที่ จ.สระบุรี ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ประกอบการผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยจากสารพิษที่จะนำสินค้ามาร่วม  
ไปสู่ผู้บริโภค เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ กิจกรรมสำหรับสินค้าที่วางจำหน่าย ที่สำคัญเป็นสินค้าเกษตร  
จังหวัดสระบุรี โดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี ปลอดภัยที่ผลิตใน จ.สระบุรี และได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตาม  
ได้กำหนดให้ดำเนินการเปิดศูนย์จำหน่ายผลการผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือเป็น  
ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมด้านการผลิต ด้านการตลาดแก่เกษตรกร สินค้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนา ของจังหวัดสระบุรี.

### ●กนอ.ศึกษาดังรับเบอร์ชิตี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางหรือรับเบอร์ชิตี ขณะนี้ กนอ.อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง เฟส 3 ที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บนพื้นที่ 750 ไร่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยาง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ยางและเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน และสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2560 ซึ่งจะเน้นอุตสาหกรรมยางปลายน้ำประมาณ 80% และเน้นอุตสาหกรรมยางกลางน้ำ อาทิ แผ่นยางคอมปาวด์ 20%

## สกช.บ้านน้ำพุคแนะทางสวนทำยางแผ่น

### แก้ปัญหาโรงงานกดราคา

๖ ตรัง - นายวิรัตน์ อัครรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกช.) บ้านน้ำพุค จำกัด ในฐานะประธานชุมนุมสกช.จังหวัดตรัง กล่าวว่าอยากส่งเสริมให้เกษตรกรกลับไปทำยางแผ่นดิบชวย แทนที่จะขายน้ำยางสดเพียงอย่างเดียว เป็นทางเลือกและเครื่องมือในการต่อรองด้านราคากับทางโรงงาน ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีมีผลผลิตยางออกมาเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานกดราคาซื้อน้ำยางสดจนต่ำกว่าราคาขายแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 10-15 บาท เป็นส่วนต่างที่สร้างผลกำไรให้กับพ่อค้าคนกลางอย่างมาก ความเป็นจริงราคาน้ำยางสดควรต่ำกว่าราคาขายแผ่นดิบ ประมาณ กิโลกรัมละ 5 บาท เนื่องจากในตลาดทั่วไปมีความต้องการใช้น้ำยางแผ่นดิบมากกว่าน้ำยางสด ปัจจุบันเหลือเกษตรกรที่ยังทำยางแผ่นดิบแค่ 5% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 15% จะเป็นการผลิตโดยสกช. มีไม่ครบทุกตำบลและยังคงดำเนินการอยู่เพียงแค่ครั้งเดียว หรือประมาณ 40 แห่ง ทั้งๆ ที่เป็นสถาบันที่ช่วยพุงราคาให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี รับ

ซื้อน้ำยางสดในราคาเท่ากับทางโรงงานหรือต่ำกว่าไม่เกิน กิโลกรัมละ 1 บาท แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เงินลงทุนและขยาก็ขาดต้องใช้สูงมาก จนทำให้สกช.หลายแห่งของจังหวัดตรังประสบปัญหาขาดทุน

ส่วนการสนับสนุนเกษตรกรให้กลับไปทำยางแผ่นดิบแบบวิถีเดิมๆ นั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีสวนยางตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป เทียบกับต้นทุนที่ลงไป เช่น เครื่องจักรและอื่นๆ ประมาณ 5 หมื่นบาท แต่สามารถสร้างผลกำไรและคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยางแผ่นดิบที่ผลิตก็รอเทขายได้ในช่วงที่ราคาดี จะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เพียงแต่ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเสียเวลาและอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง หรือบางแห่งก็ประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน และยังคงขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่จะเข้ามาส่งเสริมในช่วงนั้นด้วย การแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจจากเกษตรกร



## ปลุกอ้อยแทนข้าวระวังปัญหา

พูดกันมานานเรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตร หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของราคาข้าว ที่หลายรัฐบาลหอบหิ้วมาเป็นประเด็นทางการเมือง ฟาดฟันกันไม่จบ ที่สรุปก็ยังคงมีปัญหาคาใจกับเกษตรกรว่า รัฐบาลไหนช่วยเราจริง เพราะที่ผ่านมาเห็นมีแต่ราคาข้าวที่วากันมันดิ่งลงต่อเนื่อง ทั้งที่เมื่อก่อนประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเหมือนคลังข้าวของโลก และเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ รายหนึ่งของโลก แต่ไม่มีโอกาสกำหนดราคาขายได้สักครั้ง

วันนี้เท่าที่มีการประเมิน พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตข้าวทั้งหมดรวมกว่า 76.๓4 ล้านไร่ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปี เฉลี่ย 61.32 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เฉลี่ย 15.13 ล้านไร่ ทั้งหมด เป็นข้อมูลที่มีการสำรวจในปี 2551-2557 รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด และผลสำรวจล่าสุด เท่าที่มีการประเมินพื้นที่นาปรัง 10.71 ล้านไร่ และพื้นที่การปลูกข้าวนาปี 2558/59 เฉลี่ย 61.40 ล้านไร่ รวมประมาณ 72.11 ล้านไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กำลังทำโครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว เพื่อปรับแผนการปลูกข้าวในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อวางแผนแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ โดยจะมี 2 ส่วน คือ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซึ่งจะมีโครงการรองรับชัดเจน ซึ่งมีทั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต, โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ, โครงการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง (ลดรอบการปลูกข้าว)

ขณะที่ส่วนที่ 2 พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว โดยงานนี้กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางเอาไว้ว่าจะมีการวางโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก หรือไร่นาสวนผสม และโครงการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยแทน ซึ่งตามแผนที่วางไว้ ในส่วนการลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นการปรับโครงสร้างลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ในส่วนการลดรอบการปลูกข้าวจะส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนด้วยการแนะนำการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมคาดว่าจะลดพื้นที่ปลูกข้าว

นาปรังปีละ 0.4 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวลดลงปีละ 0.89 ล้านตัน ส่วนโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง-ปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก (ไร่นาสวนผสม) มีเป้าหมายดำเนินการใน 40 จังหวัด 472 อำเภอ 2,353 ตำบล 7,542 ครอบคลุมชาวนา 106,655 ครัวเรือน เนื้อที่ 319,965 ไร่ โดยชาวนาที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการต้องมีที่นาไม่เกิน 15 ไร่ เป็นของตนเอง และอยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน และเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม มันคงไม่แปลก เพราะทุกอย่างถือเป็นทางเลือก ให้กับเกษตรกร อีกทางที่จะปรับวิถีทางให้ตนเองอยู่รอด ตามวิถีพอเพียงที่ควรจะเป็น

แต่ปัญหามันอยู่ที่โครงการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง-ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อย โดยเลือกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแม้จะอ้างว่า พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยจะมีรัศมี 50 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาล ที่มีศักยภาพในการรับผลผลิตเพิ่มจำนวน 20 โรงงาน ซึ่งพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีประมาณ 700,000 ไร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลง 0.42 ล้านตัน ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านตัน อันนี้ นั่นไม่ทราบว่าจะก่อนหน้านี้ ท่านๆ ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ ฟังใคร เพราะแ่วว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกวันนี้ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเมื่อปีที่ผ่านมามีอยู่ประมาณ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ ในขณะที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ราคามันอยู่ที่ 13.64 เซนต์ต่อปอนด์ แม้ตัวเลขผลผลิตที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะเพิ่มไม่มาก จากผลผลิตทั้งหมด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามี 103.66 ล้านตันอ้อย

แม้วันนี้จากตัวเลขที่ท่านๆ อาจบอกว่าเรื่องการปลูกอ้อยแทนข้าว มันเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งแต่อย่าลืมว่าน้ำตาลกินแทนข้าวไม่ได้ แม้ว่าที่ผ่านมา โครงการจํานำข้าว หรือประกันราคาข้าว จะมีปัญหามากมายแต่อย่าลืมว่า ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนไม่เคยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลเสนอมาแก้ปัญหาทั้งสิ้น ไม่เชื่อลองไปดู ไปศึกษาดูจากเกษตรกรที่เขารวมตัวกัน และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงว่าเราทำอะไร ระวังปลูกอ้อยแทนข้าวอาจเป็นการสร้างปัญหาระยะยาวให้กับเกษตรกร ที่สำคัญเรากำลังจัดงาน “วิถีข้าว...วิถีไทย” มหัศจรรย์ข้าวไทยลองคิดดู

ราชดำเนิน



## ๗ เร่งน้ำยาก่อนโค่น

เป็นธรรมชาติ ต้นยางแก่อายุเกิน 15 ปีขึ้นไป ให้ผลผลิตน้ำยางน้อยลง แต่บุคคลมีชัยเชื่อว่าอะไรหนทางเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้มากขึ้น... สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) นำเสนอวิธีช่วยให้ต้นยางแก่กลับมาก่อประชุมกระสวยเป็นหนุ่มเป็นสาวได้

ด้วยการใช้แก๊สเอทธีลีน มาเป็นสารชูกำลัง กระตุ้นให้ต้นยางแก่ๆ มีน้ำยางและน้ำยางเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่าตัว ซึ่งทดลองใช้ได้ผลมาแล้วในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ที่มีสวนยางอายุเกิน 20 ปี อยู่ระหว่างรอการโค่นเป็นจำนวนมาก

จน นายคอเลาะ เสงเญ เกษตรกรสวนยาง จ.ยะลา ยอมรับ "ต้นยาง



แก่ที่ปลูกไว้ปกติกว่าจะได้น้ำยางเต็มถ้วยจะต้องใช้เวลาจนถึง 6 วัน แต่พอมีการติดตั้งแก๊สเอทธีลีน ติดเพียงครั้งเดียวก็ได้น้ำยางเต็มถ้วย เรื่องใช้แก๊สนี้เคยได้ยินมานานแล้ว แต่ไม่เคยคิดจะใช้เพราะกลัวต้นยางจะตายข้างหน้าแห้ง ขาโยไม้ไม่ได้บ้าง แต่จากที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการอย่างถูกวิธีจาก สทย. เลยเกิดความมั่นใจ ตอนนี้เลยให้เอาสวนของตัวเองมาทำเป็นแปลงสาธิตให้ชาวบ้านคนอื่นฯได้มาเรียนรู้บ้าง"

และขณะนี้ นายสุรชัย บุญวรรโณ ผ.ผ.อ.สทย.ยะลา ได้จัด โครงการอบรมหลักสูตรเร่งน้ำยางให้เกษตรกร

4 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 240 คน เพื่อเร่งกระจายความรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่แทบทุกอำเภอของ จ.ยะลา ได้แก่ อ.เมืองยะลา อ.ยะหา อ.รามัน และ อ.บันนังสตา โดยจัดทำแปลงสาธิต 4 แปลง แปลงละ ๑ ไร่ ให้เกษตรกรเดินทางไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม มีวิทยากรคอยให้การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางอย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการสาธิตติดตั้งอุปกรณ์ในสวนยาง

เพราะการใช้แก๊สเอทธีลีนจะต้องใช้อย่างระมัดระวังและถูกต้องแก๊สถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยาง ส่วนที่หลายคนอาจคิดว่าในภาวะราคายางตกต่ำ หากลงทุนใช้แก๊สเอทธีลีนไปแล้ว จะได้ผลผลิตไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปจึงไม่กล้าลงทุน แต่ในทางกลับกันควรจะมีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้

แต่กระนั้นการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้กับเกษตรกรในช่วงราคายางตกต่ำ จะต้องใช้ตามคำแนะนำและย่ำว่าอย่างที่ใช้วิธีเร่งน้ำยางแบบนี้ได้ ต้นยางควรมีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น.

ชมชื่น ชูช่อ